



ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การตลาด)

นายจิ่ง พิพัฒน์เวช เกิดเมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๑ ปัจจุบันอายุ ๗๒ ปี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา และได้รับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.) จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายสีอะคริลิก สีทาอาคาร สีอุตสาหกรรม กาวลาเท็กซ์ กาวสำหรับงานอุตสาหกรรมและเรซินอย่างครบวงจร รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากบริษัท เนชั่นแนล แลคเกอร์ แอนด์เพ้นท์ โปรดักส์ จำกัด จากประเทศฮ่องกง ให้เป็นตัวแทนผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แลคเกอร์ ในนามของ “คาเมล (Camel)” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จนได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (ม.อ.ก.) พร้อมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 จากสถาบัน SGS ประเทศอังกฤษ โดยได้รับการรับรองทั้งระบบในวงการสีแห่งแรกของประเทศไทย เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศมาจนถึงปัจจุบัน

ผลงานด้านสังคม

ด้านการศึกษา : เป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชนบท ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง

ด้านการศึกษา : เป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่พระพุทธศาสนา ทั้งในด้านการฝึกอบรม การจัดรายการผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ และร่วมกิจกรรมการกุศลกับวัดต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก

ด้านการช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติ : เป็นผู้ให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ของประเทศ ด้วยตนเอง หรือผ่านองค์กรการกุศล เช่น สมาคมแต่จิวแห่งประเทศไทย สมาคมตระกูลเจ้าแห่งประเทศไทย มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ด้านการแพทย์ : ได้ร่วมสนับสนุนทุนในการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ การสร้างอาคารผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลตำรวจ

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาโดยตลอด ได้แก่ กิจกรรมด้านวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ จากการกำหนดจุดเด่นให้กับบริษัท ด้วยการวิจัยคุณภาพของสีทอง ให้เป็นสีทองที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศ และสามารถบริหารจัดการบริษัทของตนเองจนปรากฏเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การตลาด) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป